

# น.ร.ไทยร่วมแคมเปญระดับโลก



**พ**ม เชน-อริศ สุขสิงห์ ตัวแทนนักเรียนไทยใน นิวซีแลนด์ ที่ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 8 นักเรียนต่างชาติ ให้ร่วมแคมเปญระดับโลกของการศึกษานิวซีแลนด์ ผมเรียนและใช้ชีวิตอยู่ที่นิวซีแลนด์มา 7 ปี เส้นทางการศึกษาในนิวซีแลนด์เริ่มต้นจากการไปเรียนภาษาอังกฤษในช่วงซัมเมอร์ตอนเรียน ม.1 เมื่อได้ไปใช้ชีวิตและเรียนภาษาอังกฤษในระบบการ

การออกเสียง ทำให้ขาดความมั่นใจ จริงๆ แล้วผมเรียนโรงเรียนสองภาษา (Bilingual) มาตั้งแต่อนุบาล และเมื่อย้ายไปโรงเรียนอินเตอร์ฯตอน ม.1 พบว่าภาษาอังกฤษผมไม่ทันเพื่อน คุณพ่อคุณแม่จึงแนะนำให้ไปเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ในช่วงซัมเมอร์

เพราะสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้พัฒนาได้ดีกว่า และได้เปิดประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ ด้วย พอไปเรียนทำให้มั่นใจขึ้น นักเรียนเขาจะช่วยเหลือกัน ไม่ค่อยแข่งขันกันเหมือนบ้านเรา ทุกคนเป็นมิตร เฟรนด์ลี่มาก อบอุ่น ไม่กดดัน เรียนภาษาอยู่ประมาณเดือนครึ่งก็กลับมาเรียนอินเตอร์ฯ ต่อที่ไทยอีก 2 ปี จนจบ ม.3 และเมื่อสอบ ESL ผ่าน ก็เลยตัดสินใจไปต่อไฮสคูลที่นิวซีแลนด์จนจบมัธยมปลาย



ช่วงเรียน High school ตอนแรกอยากเป็นหมอ อยากเรียนด้าน Bio Chemistry แต่พอได้เรียน Bio Chemistry ในคอร์สของ High school แล้วพบว่าไม่เหมาะกับตัวเอง เพราะไม่ชอบเรียนวิชาแบบท่องจำ แต่ชอบการเรียนรู้แบบเอาความรู้มาประยุกต์ใช้มากกว่า หลังจบ High school เลยปรับ

ศึกษานิวซีแลนด์ ทำให้ได้สัมผัสการเรียนการสอนที่เน้นความต้องการ หรือเป้าหมายของผู้เรียนเป็นหลัก บรรยากาศการเรียนอบอุ่น การแข่งขันต่ำ นักเรียนให้ความช่วยเหลือกัน จึงตัดสินใจกลับไปเรียนต่อจนจบมัธยมปลายที่นิวซีแลนด์

จุดเริ่มต้นมาจากผมอยากพัฒนาภาษาอังกฤษ เพราะมีปัญหามาแต่เด็ก ทั้งแกรมม่า การสื่อสาร และ

ทิศทางใหม่ ตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลองอะไรใหม่ๆ เพื่อค้นหาตัวเอง ก็มีโอกาไปช่วยทำธุรกิจโรงแรมของเพื่อนคุณพ่อที่ภูเก็ต

นั่นเป็นจุดเปลี่ยนเบนสายธุรกิจ และเลือกเรียนตามความชอบของตัวเอง คือสาขา “การบริหารจัดการโรงแรม” (Hospitality Management) ที่ควีนส์ทาวน์ รีสอร์ท คอลเลจ 2 ปี และมาศึกษาต่อ

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/การศึกษา

วันที่: จันทร์ 27 มีนาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16451

Col.Inch: 58.29

Ad Value: 69,948

หน้า: 7(กลาง)

PRValue (x3): 209,844

คลิป: ขาว-ดำ

คอลัมน์: ทีนส์ทอล์กออาเซียน: น.ร.ไทยรวมแคมเปญระดับโลก



สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยโอทาโก ปัจจุบันผมเรียนปริญญาตรีปี 3

ผมได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนไทย เป็น 1 ใน 8  
ตัวแทนนักเรียนต่างชาติในนิวซีแลนด์ เพื่อร่วมแคมเปญ  
ระดับโลก I AM NEW 2022 ของ Education New  
Zealand (ENZ) ซึ่งเป็นหน่วยงานการศึกษาของรัฐบาล  
นิวซีแลนด์ ร่วมกับตัวแทนนักเรียนต่างชาติจากอีก 7  
ประเทศ ได้แก่ จีน สหรัฐ โคโลอมเบีย เยอรมนี อินเดีย  
ญี่ปุ่น และเวียดนาม เพื่อร่วมแบ่งปันมุมมอง และ  
ประสบการณ์การศึกษาต่อในนิวซีแลนด์ และผสมผสาน  
วัฒนธรรมบ้านเกิดกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของนิวซีแลนด์

ระบบการศึกษานิวซีแลนด์มีตัวเลือกมากมายให้  
นักเรียนต่างชาติได้เลือกตามความถนัด ทำให้มีโอกาส

เลือกเรียนสิ่งที่เหมาะสมกับผมจริงๆ เป็นประโยชน์  
ในการบรรลุเป้าหมายในชีวิต โดยไม่ต้องเสียเวลา  
กับวิชาที่ไม่จำเป็นกับเส้นทางในอนาคต

## อธิศ สุขสิงห์

คณะพาณิชยศาสตร์ ม.โอทาโก

หมายเหตุ... "มติชน" ขอเชิญชวนน้องๆ หนูๆ  
เขียนบอกเล่าเรื่องราว มุมมอง แนวคิดหรือ  
กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ "อาเซียน" เพื่อแลกเปลี่ยน  
ประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่  
สู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 โดยเขียนบอกเล่า  
ตามสไตล์ของน้องๆ หนูๆ ความยาว 1-1 หน้าครึ่ง  
ขนาด A4 พร้อมภาพประกอบสุดมันส์ของน้องๆ  
หรือภาพเกี่ยวกับกิจกรรมอาเซียน 5-6 ภาพ ส่ง  
มาที่อีเมลล์ [education@matchon.co.th](mailto:education@matchon.co.th) หรือส่ง  
จดหมายมาที่ ฝ่ายการศึกษา หนังสือพิมพ์มติชน  
12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์  
1 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 พร้อมชื่อ-  
นามสกุล และที่อยู่ของน้องๆ เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์  
จะได้รับ "ชุดของที่ระลึก" สนับสนุนโดย ธนาคาร  
กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

